

# Nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND cấp tỉnh ban hành

Các nghị quyết do HĐND cấp tỉnh ban hành đều là vấn đề quan trọng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cuộc sống của địa phương. Song để nghị quyết sau ban hành phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương cần phải được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Thời gian qua, HĐND tỉnh chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc giám sát thực hiện nghị quyết của các đơn vị, địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành gần 130 nghị quyết trong đó trên 50% là nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc ban hành nghị quyết đã có nhiều đổi mới, lựa chọn đúng và quyết định nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Nghị quyết được triển khai một thời gian, HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện để xem việc ban hành nghị quyết có đúng không, việc triển khai có nghiêm túc không và nghị quyết có phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Ngoài giám sát của Thường trực, các ban HĐND thì việc giám sát thông qua hình thức phát huy vai trò của tổ đại biểu và đại biểu qua ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc triển khai thực hiện nghị quyết cũng được quan tâm, làm tốt.



HĐND tỉnh giám sát thực tế công trình đường ĐH.72 chạy qua địa phận huyện Quỳnh Phụ.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm đã đưa nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công

một loạt các chủ trương, chương trình lớn của tỉnh. Qua giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh về biến chế công chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức của

tỉnh, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã phát hiện ở một số đơn vị xuất hiện tình trạng kỷ kết hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ với người lao động không đúng quy định. Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Trưởng ban Pháp

chế, HĐND tỉnh cho biết: Qua giám sát, Ban Pháp chế đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với những đơn vị vi phạm, đồng thời chỉ đạo, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là hệ thống trường lớp, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các đơn vị sự nghiệp công lập...

Không chỉ giám sát các địa phương, đơn vị, thời gian qua, HĐND tỉnh còn thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành thông qua phiên chất vấn của các kỳ họp HĐND tỉnh. Hình thức giám sát này thực sự có hiệu quả với các vấn đề kiến nghị nhiều lần, giải quyết mãi không xong. Một trong các vấn đề đã được đại biểu giám sát qua chất vấn là vấn đề thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Sau khi Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề, đại biểu HĐND tỉnh đã chất

vấn trực tiếp lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng vẫn còn trên 100 bãi rác thải tự phát trong toàn tỉnh. Ngay sau kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện yêu cầu các địa phương mới đạo quyết liệt, xử lý triệt để tình trạng trên. Kết quả là chỉ sau một thời gian các bãi rác thải tự phát đã được xử lý, cử tri và nhân dân phấn khởi, đánh giá cao. Hay qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về việc thực hiện mô hình trường học mới VNEN thấy cơ sở vật chất, quy mô số học sinh trên lớp chưa bảo đảm, trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều... từ đó Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả, đến nay đã tạm ngừng triển khai mô hình này.

Đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: Giám sát nói chung và giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh ban hành là công việc quan trọng của HĐND tỉnh. Trong đó nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông được cử tri quan tâm nhiều. Qua tiếp xúc cử tri, một số công trình này sinh bất cập cần giải quyết, nhất là về giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, bố trí nguồn vốn... Thường trực HĐND tỉnh giao các ban theo lĩnh vực được phân công tổ chức giám sát việc thực hiện, chủ yếu là Ban Kinh tế - Ngân sách. Trên cơ sở kết quả giám sát của các ban, Thường trực HĐND

tỉnh tổng hợp các nhu cầu về vốn, các vấn đề còn vướng mắc để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp.

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, theo đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có nhiều giải pháp song phải thu thập các loại thông tin qua báo chí, tiếp xúc cử tri, nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan trước khi tổ chức giám sát. Khi đi giám sát yêu cầu tất cả đại biểu, thành viên của đoàn giám sát phải nắm chắc những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát thì buổi giám sát mới bảo đảm tính thực tiễn, để xuất mỗi có tính hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh cần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm hơn trong hoạt động giám sát. Chọn vấn đề và nội dung để tổ chức giám sát

qua các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, tiếp xúc cử tri. Nâng cao năng lực giám sát của đại biểu HĐND tỉnh. Đối mới phương thức, hình thức giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả từ việc xem báo cáo đến tổ chức đoàn giám sát, khảo sát gọn, chất lượng, tránh chống chèo, rườm rà; mỗi các nhà chuyên môn am hiểu về lĩnh vực giám sát tham gia cùng đoàn giám sát. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan có chức năng giám sát để tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh trao đổi kiến thức pháp luật, kỹ năng giám sát. Nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát, đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị đề xuất sau giám sát. Nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy giúp việc cho HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

**ĐỖ HIỂN**



Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ Aidi (khu công nghiệp Gia Lễ).

# Vui đón “Đêm hội Trăng rằm”

Tết Trung thu là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh từ các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị... đều tổ chức nhiều hoạt động hướng về thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu tháng 8 âm lịch, tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, không khí vui đón tết Trung thu lại bắt đầu rộn rã. Năm nay, không khí đón tết Trung thu dường như đến sớm hơn. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, một số tổ chức, doanh nghiệp đã liên hệ với nhà trường tổ chức các hoạt động đón tết Trung thu và tặng quà cho các em. Thấy giáo Bùi Nam Thắng, Phó Hiệu trưởng em nhà trường chia sẻ: Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình hiện có trên 1.000 học sinh đang được nhà trường đào tạo, trong đó có 240 học sinh bị khuyết tật ở khắp các địa phương trong tỉnh. Để các em được đón tết Trung thu vui vẻ như các bạn cùng trang lứa, ngoài việc nhà trường tặng quà cho các em, một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã liên hệ với nhà trường đến động viên, thăm hỏi và tặng quà. Ngày 14/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank) đã tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho các em học sinh của Trường. 240 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng trao tận tay các em như một phần sẻ chia để các em đón tết Trung thu vui hơn. Em Vũ Thị Thu Huyền, học sinh khuyết tật vận động chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên em được đón tết Trung thu tại Trường, em rất vui vì nhận được sự quan tâm và động viên, chia sẻ từ các tổ chức xã hội đối với học sinh khuyết tật. Đây là sự khích lệ lớn giúp cho những học



Người dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) hoàn thiện các mô hình để rước đèn trung thu trong tối ngày 13/8 âm lịch.

sinh khuyết tật như chúng em tự tin vươn lên trong học tập.

Gần đến ngày tết Trung thu, trên khắp các ngã đường từ thành thị đến nông thôn, các mặt hàng đồ chơi, trang trí cho tết Trung thu cũng phong phú và đa dạng, từ đầu lân, đèn ông sao, trống quân, mặt nạ chú Tễu... được các chủ cửa hàng bày kín các con phố. Tết Trung thu năm nay, mặt hàng đồ chơi trong nước vẫn được nhiều bậc phụ huynh ưa chuộng mua cho các em nhỏ. Anh Tô Tuấn Anh, chủ cửa hàng đồ chơi số 79 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình cho biết: Mặt hàng đồ chơi cho trẻ được các phụ huynh mua từ đầu tháng 8 âm lịch nhưng rõ hơn cả là giáp ngày rằm. Năm nay, thay vì mua đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, các gia đình mua đồ chơi truyền thống cho các em với giá cả hợp lý lại bảo đảm độ an toàn.

Tại các huyện phố trung tâm như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lý Bôn, Lê Quý Đôn..., đầu đầu cũng nhộn nhịp, rộn ràng trong ngày vui của các em nhỏ. Nhiều sản phẩm nhỏ được dựng lên

trên quy mô cấp huyện, thành phố, hoạt động vui trung thu diễn ra rất sôi nổi. Theo kế hoạch, tết Trung thu năm nay, các huyện, thành đoàn đều tổ chức “Đêm hội trăng rằm” và tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng từ ngày 17 - 24/9. Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”, thi cắm trại giữa các cụm trong huyện, giao lưu mùa lúa chín, tặng quà; Huyện đoàn Kiến Xương tổ chức các tiết mục văn nghệ, tặng quà cho các em học sinh giỏi tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 19/9 (10/8 âm lịch) Sở đã vận động được 450 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng để trao cho các em. Ngoài ra, các địa phương cũng tích cực vận động được hàng trăm suất quà với mong muốn góp phần để các em được đón tết Trung thu vui vẻ.

Một mùa trung thu nữa lại về, gọi lên trong chúng ta bao kỷ ức tuổi thơ với những đêm trăng thấp đèn

ông sao quanh làng, quanh xóm... Trung thu năm nay cũng là dịp để người lớn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và dành những tình cảm yêu thương nhất cho trẻ em.

Những ngày này ở khắp các địa phương trong tỉnh, đi đến đâu cũng rộn rã tiếng trống xen lẫn tiếng nói, tiếng cười của các em thiếu niên, nhi đồng đang háo hức cùng với các anh chị đoàn viên, thanh niên tích cực luyện tập, chuẩn bị thật chu đáo cho ngày tết của mình. Không khí vui đón tết Trung thu đang tràn ngập phố phường, thôn xóm.

Tết Trung thu năm nay, Vũ Thư là một trong những huyện triển khai sớm các hoạt động vui đón tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng. Ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, thực hiện kế hoạch liên ngành của Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn cũng xây dựng kế hoạch tổ chức đón tết Trung thu cho các em, đồng thời xã, thị trấn cũng thành lập ban chỉ đạo với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo kế hoạch, từ ngày 10/9, tất cả các địa phương trong huyện đồng loạt “nổi trống”, các anh chị phụ trách sẽ hướng dẫn các em tập văn nghệ, nghi thức đội và tập luyện các trò chơi dân gian. Ngày 23/9 (14/8 âm lịch), xã tổ chức thi cắm trại và biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”. Ngày 24/9, đúng ngày rằm trung thu, các em sẽ thi múa hát, nghi thức đội sau đó chuyển trại về các thôn và tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trên quy mô cấp huyện, “Đêm hội trăng rằm” năm nay Huyện đoàn Vũ Thư có nhiều đổi mới so với mọi năm. Anh Trần Đức Toàn, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: “Đêm hội Trăng

rằm” năm nay tổ chức vào tối ngày 18/9 (9/8 âm lịch) nhưng từ buổi chiều, chúng tôi tổ chức cắm trại theo cụm. Toàn huyện có 30 xã, thị trấn chia làm 6 cụm và tổ chức cắm trại. Cùng với cắm trại, chúng tôi tổ chức chương trình giao lưu mùa lúa chín, qua đó tăng thêm sự đoàn kết, giao lưu giữa các cơ sở đoàn trong huyện. Riêng chương trình văn nghệ trong đêm hội, thay vì diễn cảnh chú Cuội, chị Hằng như mọi năm là các bài hát về trung thu, rước đèn ông sao. Trong “Đêm hội Trăng rằm”, 79 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đồng chí lãnh đạo huyện trao quà với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Cũng như ở huyện Vũ Thư, các thành đoàn và huyện đoàn đã bố trí lịch tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho các em thiếu niên, nhi đồng và tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được đón tết Trung thu vui vẻ và ý nghĩa.

Tại các địa phương trong tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc tổ chức tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), không khí chuẩn bị vui đón tết Trung thu cũng được các tổ chức, đoàn thể và người dân trong thôn hưởng ứng. Ông Bùi Như Quang, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Lạc chia sẻ: Để

các hoạt động vui tết Trung thu diễn ra đúng kế hoạch, ngoài việc cho các cháu luyện tập múa, văn nghệ, nghi thức đội, các ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên và các gia đình đều tích cực vào cuộc hoàn tất các phần việc, hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động cùng tham gia dựng và trang trí trại trung thu, dàn dựng các tiết mục chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ. Đến nay cả thôn đã vận động được 23 triệu đồng để chi cho các hoạt động vui đón tết Trung thu, trong đó sẽ trao 300 suất quà, mỗi suất 25.000 đồng cho 270 gia đình trong thôn và các cụ từ 80 tuổi trở lên nên mọi nhà đều hào hứng chờ ngày đón tết Trung thu.

Tết Trung thu năm nay với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”, theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 2 ngày 23 - 24/9 (ngày 14 - 15/8 âm lịch). Học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ và học bù vào ngày tiếp theo. Trên quy mô cấp tỉnh, “Đêm hội trăng rằm” sẽ tổ chức vào tối ngày 21/9 (12/8 âm lịch) tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Trong đêm hội, ngoài tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Trung thu. Với nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, sự hợp tác của các em nhỏ sẽ được hưởng một mùa trung thu an toàn, trọn vẹn tình yêu thương và rộn rã tiếng cười.



Huyện Vũ Thư tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho các em thiếu nhi.

**NGUYỄN CUÔNG**